



ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
สมาคมคณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สส.สท. ชุดที่ ๒
สำหรับปีบัญชี ๒๕๖๖-๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ทำการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสมาคมคณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกตั้ง และเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ตามความจำเป็นแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการสรรหาตามวิธีการแนวปฏิบัติการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒ ปีบัญชี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสมาคมคณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ชุดที่ ๒ สำหรับปีบัญชี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ คน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ โดยสมาคมจะแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมใหญ่ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพล ดันดีสันติสม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการ

สมาคมคณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ชุดที่ ๒

**บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ไทย**

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สส.สท.ชุดที่ ๒ สำหรับปีบัญชี ๒๕๖๖-๒๕๖๗

ลำดับ	ตำแหน่ง	ภูมิภาค	จำนวนกรรมการที่ประกาศรับสมัคร	ผู้ได้รับการสรรหา		หมายเหตุ
				รายชื่อ	ศูนย์ประสานงาน สอ. จก.	
๑	นายกสมาคมตามบทเฉพาะกาล	ไม่จำกัดพื้นที่	๑	๑ นายสุรพล กุมาชาติ	สอ.ครุนครสวรรค์ จำกัด	
๒	กรรมการ (ตามภูมิภาค) ตามบทเฉพาะกาล	กรุงเทพมหานคร	๓	๑ นายวรวิทย์ สุฉันทบุตร	สอ.องค์การเภสัชกรรม จำกัด	
				๒ พล.ท.นพดล แสงพลสิทธิ์	สอ.ศวพท.(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร) จำกัด	
				๓ นายอภิชาติ ครุฑทอง	สอ.และการชนกจิมาหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด	
	ภาคกลางตามบทเฉพาะกาล	๑	๑ นายอิทธิพันธ์ ชีระวรรณสาร	๑ นายอิทธิพันธ์ ชีระวรรณสาร	สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด	
	ภาคกลาง	๓	๑ นายเอนก ส่วงลือ	๑ นายเอนก ส่วงลือ	สอ.ครูนนทบุรี จำกัด	
				๒ นายอนุวัฒน์ ทวีผล	สอ.ครูราชบุรี จำกัด	
				๓ นายวีระ ทวีสุข	สอ.ครูสุพรรณบุรี จำกัด	
	ภาคเหนือตามบทเฉพาะกาล	๒	๑ นายประทีป นากกัลล	๑ นายประทีป นากกัลล	สอ.ครูพิจิตร จำกัด	
				๒ นายมาโนชนม์ สิมพลีวงศ์	สอ.ครุนครสวรรค์ จำกัด	
	ภาคเหนือ	๑	๑ นายอารี วงศ์พนัสลัก	๑ นายอารี วงศ์พนัสลัก	สอ.ครูลำพูน จำกัด	
	ภาคอีสานตามบทเฉพาะกาล	๓	๑ นายกมล ศรีล้อม	๑ นายกมล ศรีล้อม	สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด	
				๒ นายวีระชน ธิมะสาร	สอ.ครูสกลนคร จำกัด	
๓ นายปรีชา วิเศษชัย				สอ.ครูอุตรธานี จำกัด		
ภาคอีสาน	๒	๑ นายเด่น ดวงมาตย์พล	๑ นายเด่น ดวงมาตย์พล	สอ.ครูมหาสารคาม จำกัด		
			๒ นายชูเกียรติ เกษมสุข	สอ.ครุนครราชสีมา จำกัด		
			๑๖	๑๖		

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการสรรหาทุกท่านให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ โดยสมาคมจะแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมใหญ่ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์